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 ตะลุยโจทย์ ป.6 
  

 วิชา ภาษาอังกฤษ 
 ชุดที่ 3   (ตอนที่ 2/5)  
  
Direction :  Choose the best answer.  
1. Evan : .................... does the plane fly? 
 Zachary : It flies at 600 miles an hour. 
 1) How far 2) How long 3) How fast 4) How often  
2. Angela : Which socks do you like?  
 Beatrice : ........................................ . 
 1) I like that   2) I like the pink ones 
 3) I like this   4) I like the pink one  
3. Amy : Pat, what’s that? I can’t see it. 
 Pat : It’s some paper. I threw it under the table. 
    Amy : Put it in the bin, please. 
    Pat : OK. I’ll get it done in seconds. 
 After Amy and Pat finish their talk, where is the paper now?  
 1) It’s under the table. 2) It’s on the floor. 
    3) It’s in the bin.  4) It’s in Amy’s hand.  
4. Eddy is a tennis player. He ................... tennis since he was six. 
 1) plays 2) played 3) has played 4) is playing    
5. I .................... happier than I .................... yesterday. 
 1) was / was 2) am / am 3) am / was 4) was / am  
6. Two kilometres .................... a long way for .................... to walk. 
 1) is / me 2) is / I 3) are / me 4) are / I 
 
 Today is Sunday. John stays home with his brother, Joe. Now 
they are watching TV. John and Joe live in a big mansion. John is 
tall, strong and handsome. He is fourteen years old. Joe is eleven 
years older than him. Joe is an engineer. John wants to be an 
engineer like his brother, but now he can’t. He is studying in ninth 
grade at an international school in Bangkok.  
7. A : Where is John now? 
 B : In the .................... . 
 1) living room 2) kitchen 3) bathroom 4) garage  
8. What does John want to be? 
 1) A teacher 2) A soldier 3) An engineer 4) A student  
9. How old is Joe? 
 1) 23 2) 24 3) 25 4) 26  
10. Which one is correct? 
 1) John is Joe’s brother.  
 2) Joe is studying at a vocational college. 
 3) John is older than Joe.  
 4) Joe wants to be an engineer. 

 
 
 
 
 
 
 
   

เฉลย 
 
1. เฉลย 3) How fast 
   อิแวน : เครื่องบินลํานั้นบินไดเร็วแคไหน 
   แซคคารี : มันบินได 600 ไมลตอชั่วโมง 
   หากใชคําวา How ตามดวยคําคุณศัพท (Adjective) มาขึ้นตน

ประโยคคําถาม จะใชเพื่อถามคุณลักษณะของสิ่งตางๆ ที่ตองการทราบ สังเกต
ไดวาคําถามในบทสนทนาถามเกี่ยวกับเครื่องบิน และคําตอบระบุไววา 600 miles 
an hour ซึ่งเปนความเร็วที่เครื่องบินดังกลาวทําได 

  1) How far = ไกลเทาไร ไกลแคไหน ใชถามระยะทาง 
  2) How long = นานเทาใด นานแคไหน ใชถามระยะเวลา 
  4) How often = บอยเพียงใด บอยแคไหน ใชถามความถี่ของการ

กระทํา/การเกิดเหตุการณ  
2. เฉลย 2) I like the pink ones 
   แองเจลา : ถุงเทาคูไหนที่เธอชอบ 
   เบียทริซ : ฉันชอบคูสีชมพู 
   โดยทั่วไป คําวา sock จะนิยมใชเปนรูปพหูพจน เพราะมีลักษณะ

เปนคูๆ คําสรรพนามที่นํามาแทนก็ตองเปนพหูพจนดวยเชนกัน และคําวา one 
สามารถทําหนาที่เปนคําสรรพนามได แตตองใชรูปใหสอดคลองกับพจนของ
คํานามที่จะมาแทน ตัวเลือก 4) จึงเปนคําตอบที่ถูกตอง เพราะ ones ซึ่งอยูใน
รูปพหูพจน นํามาแทน socks ซึ่งเปนคํานามพหูพจนได 

  1) I like that = ฉันชอบอันนั้น  
  3) I like this = ฉันชอบอันนี้ 
  4) I like the pink one = ฉันชอบขางสีชมพู ใหความหมายผิดไป

จากความเปนจริง  
3. เฉลย 3) It’s in the bin. 
   เอมี่ : แพท นั่นอะไรนะ ฉันมองไมถนัด 
   แพท : กระดาษนะ ผมเหวี่ยงๆ ไวใตโตะ 
   เอมี่ : ชวยเก็บลงถังขยะดวยนะ 
   แพท : ไดเลย เดี๋ยวผมเอาไปทิ้งใหเรียบรอย 
   จากบทสนทนาขางตน จะเห็นไดวาแพทตอบตกลง (OK) วาจะทํา

ตามที่เอมี่ขอ จึงตอบไดวากระดาษลงไปอยูในถังขยะเรียบรอยแลว 
   1) It’s under the table. = อยูใตโตะ   
   2) It’s on the floor. = อยูบนพื้น 
   4) It’s in Amy’s hand. = อยูในมือเอมี่  
4. เฉลย 3) has played 
   เอ็ดดี้เปนนักเทนนิส เขาเลนเทนนิสตั้งแตอายุ 6 ป 
   since แปลวา ตั้งแต ใชแสดงจุดเริ่มตนของเวลาที่กระทํากริยา/

เกิดเหตุการณหนึ่ง พบไดบอยในประโยคที่ใช Present Perfect Tense เพื่อ
สื่อวายังทํา/เปนเชนนั้นอยูจนถึงปจจุบัน โครงสราง คือ S + has/have + V3 

  1) เปนรูปกริยาที่ใชกับประธานเอกพจน บุรุษที่ 3 ใน Present 
Simple Tense  

  2) เปนรูปกริยาที่ใชใน Past Simple Tense  
  4) เปนรูปกริยาที่ใชกับประธานเอกพจน บุรุษที่ 3 ใน Present 

Continuous Tense   
5. เฉลย 3) am / was 
   ฉันมีความสุขกวาเมื่อวาน 
   am / was = เปน, อยู, คือ  
   คําคุณศัพท (Adjective) นอกจากจะใชวางไวหนาคํานามแลว   

ยังสามารถใชตามหลัง Verb to be ได โดยรูปของ Verb to be จะเปลี่ยน
ตามพจนและบุรุษของประธาน รวมถึงกาล (Tense) ที่ใช จากโจทย พบวาใช 
Verb to be 2 ตําแหนง เพื่อบงบอกสภาพของประธานในกาลที่ตางกัน สวน
หนาของประโยคบงบอกสภาพของประธาน I ซึ่งเปนเอกพจน บุรุษที่ 1         
ที่เปนอยูในปจจุบัน ประโยคสวนนี้ใช Present Simple Tense รูปของ Verb 
to be ที่ใชจึงเปน am ในขณะที่สวนหลังของประโยคบงบอกสภาพของประธาน
เอกพจน บุรุษที่ 1 ในอดีต โดยสังเกตจากคําวา yesterday ซึ่งเปนเวลาในอดีต 
ประโยคสวนนี้จะใช Past Simple Tense รูปของ Verb to be ที่ใชจึงเปน was  

6. เฉลย 1) is / me 
   2 กิโลเมตร เปนระยะทางที่ไกลสําหรับฉันที่จะเดิน 
   ประธานของประโยคนี้เปนคําแสดงระยะทาง ซึ่งถือเปนคํานาม

เอกพจน แมวาจะมีเลขบอกจํานวนที่มากกวาหนึ่ง และใชหนวยบอกระยะทาง
เปนรูปพหูพจนก็ตาม จึงตองใชรูปกริยาสําหรับประธานเอกพจน บุรุษที่ 3 และ
คําสรรพนามที่ใชตามหลังคําบุพบท จะตองอยูในรูปที่เปนกรรม (Object) 

 
คําแปลเนื้อเรื่อง (ขอ 7-10) 
 วันนี้เปนวันอาทิตย จอหนอยูบานกับพี่ชายของเขา ชื่อวาโจ ตอนนี้พวกเขากําลัง
ดูโทรทัศนกันอยู จอหนและโจอาศัยอยูในบานหลังใหญ จอหนตัวสูง แข็งแรง และ
หลอ เขาอายุ 14 ป โจอายุมากกวาเขา 11 ป โจเปนวิศวกร จอหนอยากเปนวิศวกร
เหมือนพี่ชายของเขา แตตอนนี้เขายังเปนไมได เขากําลังเรียนอยูเกรด 9 (เทียบเทาชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 ของประเทศไทย) ที่โรงเรียนนานาชาติแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  
7. เฉลย 1) living room 
   เพราะสังเกตไดจากประโยค Now they are watching TV. และ

โดยสวนใหญ จะติดตั้งโทรทัศนไวในหองนั่งเลน/หองรับแขก 
  2) kitchen = หองครัว 
  3) bathroom = หองน้ํา 
  4) garage = โรงรถ/อูซอมรถ  
8. เฉลย 3) An engineer 
   เพราะเนื้อเรื่องระบุวาจอหนอยากเปนวิศวกรเหมือนโจ พี่ชายของเขา 
  1) A teacher = ครู อาจารย  
  2) A soldier = ทหาร 
  4) A student = นักเรียน นักศึกษา ผิด เพราะตอนนี้จอหนก็ยัง

เรียนหนังสืออยู  
9. เฉลย 3) 25 
   สังเกตไดจากประโยค He is fourteen years old. และ Joe is 

eleven years older than him. ดังนั้น 11 + 14 = 25  
10. เฉลย 1) John is Joe’s brother. 
   เพราะสามารถสรุปจากเนื้อเรื่องทั้งหมดไดวาจอหนเปนนองชายของโจ 
  2) โจกําลังเรียนอยูที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาแหงหนึ่ง ผิด เพราะตอนนี้โจ

ทํางานเปนวิศวกรแลว 
  3) จอหนแกกวาโจ ผิด เพราะจอหนอายุนอยกวา 
  4) โจอยากเปนวิศวกร ผิด เพราะโจทําอาชีพนี้อยูแลว 
 

นักเรียนสามารถเข้าไปดูข้อมูลย้อนหลังได้ที่ 
www.bunditnaenaew.com 

ผิด เพราะตองใชกับ 
คํานามเอกพจน 

ไมไดกลาวถึงในเนื้อเรื่อง 


